



ที่ กบ 0037.3/ว 9453

ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
ถนนอุตรกิจ กบ 81000

25 ธันวาคม 2552

เรื่อง ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนชาติเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน ระยะที่ 2  
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.1/ว 2299 ลงวันที่  
25 พฤศจิกายน 2552

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามยาเสพติด เห็นชอบปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนชาติเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน  
ระยะที่ 2 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้เปิดปฏิบัติการ โดยรองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง/ประธาน ป.ป.ส.  
(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็นประธานมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี  
รังสิต กรุงเทพมหานคร และสำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ 249/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ปฏิบัติการ  
ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนชาติเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน ระยะที่ 2 กำหนดเป้าหมายกรอบความคิด  
มาตรการ จุดเน้นในการปฏิบัติ และระยะเวลาปฏิบัติการ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนชาติเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์  
5 ร้วป้องกัน ระยะที่ 2 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณา  
ดำเนินการดังกล่าว และมอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
ในเรื่องดังกล่าว แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามแบบรายงานผลการ  
ดำเนินงานให้ยึดแนวทางเดียวกับการรายงานผลยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน ระยะที่ 1 โดยเริ่มรายงานครั้งแรกภายใน  
วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ ให้ดาวโหลดจากเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  
[www.krabilocal.org](http://www.krabilocal.org)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (นายชัยเลิศ ภิญญรัตน์โชติ)  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
โทร/โทรสาร 0-7561-1899,0-7562-2437 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ที่ มท 0810.1 / ว 2299



พลาการหลวงจังหวัดกระบี่
..รับ..... 030183
วันที่... 21 ส.ค. 2552
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ถนนราชสีมา คูสิต กทม. 10300  
 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  
 เลขที่ 12216  
 วันที่ 23 ส.ค. 2552  
 เวลา.....

25 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนยะเสพติดยั้งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2-3 ส.ค. 2552

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำกล่าวมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง / ประธาน ป.ป.ส.

- จำนวน 1 ชุด
- 2. สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 249 / 2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 1 ชุด
- 3. แบบรายงานการดำเนินงานปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ฯ จำนวน 1 ชุด

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เห็นชอบปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนยะเสพติดยั้งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้เปิดปฏิบัติการ โดยรองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง / ประธาน ป.ป.ส. (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็นประธานมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ 249 / 2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนยะเสพติดยั้งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 กำหนดเป้าหมาย กรอบความคิด มาตรการ จุดเน้นในการปฏิบัติ และระยะเวลาปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานปฏิบัติการ ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนยะเสพติดยั้งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการดังนี้

1. พิจารณาจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2553 ตามบทบาท ภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ โดยยึดถือกรอบแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 249 / 2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนยะเสพติดยั้งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ให้ตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

ให้เน้นความสำคัญการดำเนินงานของรั้วชุมชน และรั้วสังคม - การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการที่กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการดำเนินงาน รั้วชายแดน รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัวที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ

/2. ให้ศูนย์ประสาน...

2. ให้ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปส.อปท.) ได้สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด / อำเภอ (ศตส.จ. / ศตส.อ.) ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ ภายในกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ปัญหา และร่วมดำเนินการเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน / หมู่บ้าน อย่างแพร่หลายเป็นประจำ

4. ให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนตามแบบรายงาน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรัตน์ สกทพันธุ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2202 - 3

โทรสาร 0-2243-1812

## คำกล่าวมอบนโยบาย

ของ

รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง/ประธาน ป.ป.ส.

เนื่องในพิธีเปิดปฏิบัติการ

ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน ระยะที่ ๒

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๙.๓๐ น.เป็นต้นไป

ณ สโมสรกองทัพบก อ.วิภาวดีรังสิต กทม.

.....

เรียน ท่านรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดี  
แม่ทัพภาค ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค/นครบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธร  
จังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ด้วยความเคารพยิ่ง

ผมได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้มาเป็นประธานการเปิด ปฏิบัติการ  
ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน ระยะที่ ๒  
ในวันนี้ และขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม รับทราบ  
นโยบาย รวมทั้ง ได้ทุ่มเทกำลัง ความสามารถต่าง ๆ เข้าแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเวลาที่  
ผ่านมา ส่งผลให้เกิดผลงานที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม ไม่แพ้การปฏิบัติการในหลายครั้งที่  
ผ่านมา ในนามของรัฐบาล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความจริงใจ

จากการที่ได้รับทราบสถานการณ์และแนวโน้มของยาเสพติดจากวิดิทัศน์ เมื่อสักครู่นี้  
ท่านทั้งหลายคงทราบแล้วว่า แนวโน้มของยาเสพติดในปีหน้าจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง  
ยิ่ง ยาเสพติดที่จะมีการลักลอบนำเข้ามาจากนอกประเทศ หากเราไม่มีมาตรการ  
ดำเนินการที่เข้มข้นเพียงพอ ปัญหานี้ก็จะขยายตัวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และจะ  
กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ต่อความสงบสุขและปลอดภัยของประชาชน  
โดยส่วนรวม และยากต่อการแก้ไขให้ลุเลงโดยง่าย

ในฐานะที่เป็นฝ่ายรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และในฐานะ  
นักการเมืองที่ต้องสัมผัสกับชีวิต ความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ ผม  
มีข้อสังเกต ดังนี้

๑. ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ประชาชนทั่วประเทศ ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไข ปัญหาโดยเร่งด่วน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใกล้ตัวและมีส่วนกระทบ ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก จากข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทุกวันนี้ มีประชาชนจำนวนมากได้ร้องเรียน แจ้งข่าวสารผ่านสื่อ ถึงแหล่งค้า แหล่งแพร่ ระบาดของยาเสพติด ที่สำคัญกว่านี้ เราได้พบเห็นมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับ การที่ผู้ติดยาเสพติด มีอาการทางประสาท ทำร้ายตนเองและผู้อื่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถึงกับทำร้ายและฆ่าญาติผู้ใหญ่ที่ เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก หรือ ทำร้ายบุพการี สิ่งชีวิตดังกล่าว ทำให้ปัญหายาเสพติดเป็นที่วิตก กังวลของประชาชนโดยทั่วไป

๒. ในขณะที่ปัญหายาเสพติดเป็นภัยใกล้ตัวกับประชาชนมากขึ้นทุกขณะ เมื่อ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐในด้านต่าง ๆ มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งใน ด้านผลจับกุม ยึดทรัพย์ ตรวจค้นปิดล้อม บำบัดรักษาผู้เสพ และการรณรงค์ป้องกัน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่ง ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในหลายกรณี จน กล่าวได้ว่า การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่ปัญหายาเสพติดกลับเพิ่ม สูงขึ้น ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ อาจมีเหตุมาจาก การตั้งเป้าหมายในแต่ละโครงการ/ มาตรการ อาจจะต่ำกว่าสถานการณ์จริง ซึ่งถึงแม้จะบรรลุเป้าหมาย แต่สภาพปัญหาก็กลับไม่ ลดลง หรือ อาจจะเป็นการดำเนินงานที่ยังไม่ครบวงจร หรือไม่ตรงกับสภาพปัญหาจริงที่ เกิดขึ้น เป็นต้น ทำให้ เมื่อมีการสรุปแผนและผลการดำเนินงาน จึงอาจจะขัดกับความรู้สึก ของประชาชนโดยรวม ทั้ง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ทุ่มเทสรรพกำลังเข้าแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างมากมาย

๓. จากการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในหลายส่วน อยากจะเห็นการแก้ไข ปัญหายาเสพติดที่รุนแรง ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ดังที่เคยกระทำมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่ง เป็นที่พอใจของประชาชนเป็นอย่างมาก และเรียกร้องให้นำวิธีดังกล่าว กลับมาใช้อีกครั้ง แต่ในฐานะที่เป็นรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชุดนี้ ได้ประกาศนโยบายอย่าง จริงจังมาโดยตลอดว่า รัฐบาลนี้ จะไม่ใช้นโยบายที่รุนแรงแบบที่เคยกระทำมาก่อนหน้านี้ อย่างเด็ดขาด เพราะ นโยบายนี้นำมาซึ่งการไม่ยึดหลักนิติธรรม นิติรัฐ ฝ่าฝืนกฎหมายและ ระเบียบของแผ่นดิน เกิดผลข้างเคียงต่อนานาชาติเป็นอย่างมาก เป็นการบ่มเพาะให้ ประชาชนไทยทั้งประเทศได้ซึมซับ และยอมรับความรุนแรงของการแก้ไขปัญหา ซึ่งถือเป็น การขัดกับหลักการประชาธิปไตยอย่างยิ่ง รัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่จะดำเนินการอย่างถูก หลักกฎหมาย หลักนิติธรรม และการเสริมสร้างพลังทางสังคมในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การดำเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ส่งผลรวดเร็ว เห็นผลได้จับปล้นแบบที่ผ่านมา แต่หากได้ ดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่องแล้ว จะให้ผลที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีของคนไทย

มากกว่า หากได้ส่งเสริมและขยายวิธีการเหล่านี้มากขึ้น จะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของประเทศได้อีกด้วย

๔. ยุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน ที่ดำเนินการในปัจจุบัน เป็นนโยบายที่เริ่มติดปากประชาชน ผมได้เห็นนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่า ให้ใช้นโยบายนี้ต่อไป เพื่อให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผมอยากเน้นให้ทุกท่านในที่ประชุมนี้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่า ยุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน เป็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ตรงกันข้ามกับการใช้ความรุนแรงที่ขัดต่อหลักนิติธรรม แต่เป็นนโยบายที่กระตุ้นให้พลังทางสังคมทุกหมู่เหล่า ทุกมิติทางสังคมต้องร่วมกันกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผมอยากเน้นย้ำให้ทุกท่านได้ทราบว่า ยุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน มิได้หมายความว่า จะดำเนินการด้านยาเสพติด เฉพาะด้านป้องกันเพียงมาตรการเดียว ไม่ได้ทำมาตรการอื่น แต่ให้มีการดำเนินการในทุกมาตรการ ทั้งด้านปราบปราม บำบัดรักษาและป้องกัน ควบคู่ด้วยกัน แต่ยึดพื้นที่หรือบริบททางสังคมเป็นสิ่งยึดโยง เช่น ชายแดน ชุมชน สังคม โรงเรียน ครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานหรือหน่วยทางสังคมที่แทบจะครอบคลุมทั้งหมด

๕. ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน ระยะที่ ๑ ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ และจากการไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ ได้รับฟังการดำเนินงานจากทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน ทำให้ได้รับรู้ประสบการณ์ที่ดีอย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

การทำงานด้านปราบปรามที่เจ้าหน้าที่ปราบปรามต่าง ๆ ดำเนินการ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงแต่ประการใด แต่สามารถอาศัยกรอบปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ขยายผล จนสามารถจับกุมยาเสพติดของกลางประเภทต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก สามารถยึดทรัพย์สินจากผู้ค้ายาเสพติด และจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิดได้หลายเครือข่าย เช่นเดียวกับที่นานาอารยประเทศปฏิบัติอยู่ ผมอยากให้หน่วยปราบปรามฯ ทุกหน่วยได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้ต่อไป

ในการทำงานด้านบำบัดรักษา เจตนารมณ์ที่สำคัญที่สุดของยุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน ระยะที่ ๑ คือ ใช้พลังทางสังคมในร้วต่าง ๆ ลด demand หรือ นำผู้เสพเข้าบำบัดรักษาโดยสมัครใจ โดยกระบวนการชุมชน-ประชาสังคม โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในพิธีมอบนโยบายเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ไว้ว่า หากสามารถลดผู้เสพได้จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ คน ด้วยการบำบัดสมัครใจ-โดยกระบวนการชุมชน ก็จะทำให้ปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด และจากผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วน สามารถนำผู้เสพเข้าบำบัดได้ถึง ๑๐๐,๐๐๐ คนเศษ หรือ คิดเป็น ๘๗% ของเป้าหมาย ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับที่ตั้งเป้าหมายไว้มาก

ในการทำงานด้านชุมชน โรงเรียน และครอบครัว ซึ่งถือเป็นรั้วป้องกันที่สำคัญ ก็มีตัวอย่างของผลสำเร็จในหลายพื้นที่เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทุกภาคส่วน ต่างทุ่มเทสรรพกำลังเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันดังที่ปรากฏ แต่สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวมทั้งประเทศ กลับมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ/เงื่อนไข และปัจจัย ทั้งในด้าน สถานการณ์ยาเสพติดนอกประเทศ วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ-สังคม-การเมืองของประเทศ ฯลฯ ล้วนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดทั้งสิ้น แต่ข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ความพึงพอใจของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในภาคต่างๆ และภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันของรัฐบาล

นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งในช่วงการทำงานที่ผ่านมา ก็คือ รัฐบาลได้ใช้กลไก กอ.รมน. เป็นกลไกอำนวยการงานยาเสพติดระดับชาติเป็นครั้งแรก เนื่องจากพบ.ความมั่นคง ปี ๒๕๕๑ เริ่มมีผลบังคับใช้ ทำให้รัฐบาลได้นำโครงสร้าง กลไกนี้มาดำเนินงานด้านยาเสพติด ซึ่งถือเป็นปัญหาความมั่นคงในอีกมิติหนึ่ง โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. เป็นส่วนอำนวยการ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กอ.รมน. ได้มีบทบาทมากขึ้นในด้านต่างๆ เช่น งานอำนวยการ การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่พิเศษในพื้นที่ชายแดน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ กทม.

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นในช่วงไม่กี่วันมานี้ และเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งใหม่เช่นเดียวกัน จึงได้เชิญทุกท่านมาร่วมรับฟัง และทำความเข้าใจในการปฏิบัติการในครั้งใหม่นี้ เพื่อจะได้รับทราบถึงนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาลในอันที่จะเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลงให้จงได้

ดังนั้น เพื่อการสร้างความสำเร็จที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผมขอมอบนโยบาย จุดมุ่งเน้นเพิ่มเติม จากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

๑. ชื่อแผนปฏิบัติการในครั้งใหม่นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเข็มมุ่งหลักของรัฐบาล จึงให้ใช้ชื่อ ปฏิบัติการนี้ว่า ปฏิบัติการ ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนชาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงคำ ๒ คำ คือ ไทยเข้มแข็ง และ ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลทั้งคู่ หรืออีกความหมายหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติ ยังมีปัญหายาเสพติดดำรงอยู่

๒. ปฏิบัติการในครั้งนี้ รัฐบาลมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะลดระดับปัญหา ยาเสพติดในประเทศให้จงได้ จึงได้กำหนดเป้าหมายปฏิบัติการอย่างชัดเจน กำหนด จุดเน้น มาตรการเฉพาะและปัญหาที่มีนัยสำคัญที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน กำหนด โครงสร้าง กลไกเชิงรุกที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยตรง ฯลฯ แต่ ทั้งหมดเหล่านี้ มีความจำเป็นต้องมีการจัดทำรายละเอียดอีกชั้นตอนหนึ่ง ตามที่เลขาธิการ กอ.รมน.ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว ผมจึงขอเน้นย้ำ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ กระทรวง ระดับพื้นที่ซึ่งได้แก่ จังหวัดและอำเภอต้องให้ความสำคัญในการร่วมกับกอง อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการปฏิบัติตามแนวทางที่เลขาธิการกอง อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้รายงานให้ทราบแล้ว

๓. แผนที่กำหนดในมาตรการเฉพาะ ที่จะต้องแก้ไขใน ๓ กลุ่มพื้นที่เน้นหนัก ๓ ระบบปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ขอให้เร่งรัดดำเนินการ เพราะการแก้ไข ปัญหาเหล่านี้ได้มากและเร็วเท่าใด จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศ

ในด้านการยกระดับการสกัดกั้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน) ซึ่งผมได้ไปตรวจเยี่ยมและรับฟังแนวทางการยกระดับการสกัดกั้น แล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขอให้แม่ทัพภาคที่ ๓ /ผอ.รมน.ภาค ๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง ดำเนินการในทางปฏิบัติโดยเร็วให้เสร็จสิ้นและมีความพร้อมก่อนสิ้นเดือนนี้

ในด้านพื้นที่ กทม.และจังหวัดปริมณฑล ผมได้สั่งการให้ รักษาการ ผบ.ตร. แม่ทัพภาคที่ ๑ /ผอ.รมน.ภาค ๑ สำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงมหาดไทย /กทม, ไป ทหารrioจัดทำแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพราะพื้นที่นี้ ถือเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดที่ หนาแน่นที่สุดของประเทศ และผลความพึงพอใจของประชาชนน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาคต่าง ๆ ในส่วนนี้ ผมจะเรียกประชุมชุดเล็กอีกครั้งหนึ่งเร็ว ๆ นี้ ฝากให้หน่วยงานที่ ระบุข้างต้นได้ร่วมกันจัดทำรายละเอียด ล่วงหน้า

ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ความมั่นคงสูงสุดใน ปัจจุบัน ขอให้แม่ทัพภาคที่ ๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เร่งแก้ไข ปัญหา ให้ครอบคลุมทุกเรื่อง ทั้งในด้าน การค้า การแพร่ระบาด และการแก้ไขปัญหาใน หมู่บ้าน รวมทั้ง ให้ความสำคัญในงานการข่าวอย่างจริงจัง ขจัดความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มยา เสพติดกับอิทธิพล-ขบวนการก่อเหตุรุนแรงให้ได้ ซึ่งผมจะลงไปประชุมร่วมกับหน่วยที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่เร็ว ๆ นี้



ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งล่าสุด จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในระยะที่ ๑ ของสำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ทราบว่า ผลการนำผู้เสพเข้าบำบัดรักษาโดยการชักชวนของครอบครัว ชุมชน ประชาสังคม ประชาคมหมู่บ้าน และสมัครใจแบบบังคับ มีตัวเลขที่สูงขึ้นมากในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศตัวเลขเป้าหมายผู้เข้าบำบัด ๑๒๐,๐๐๐ คน ในระยะ ๖ เดือน หลายส่วนมองว่า เป็นการกำหนดเป้าหมายที่สูงเกินไป บรรลุผลได้ยาก แต่จากความร่วมมืออย่างแข็งขันของภาคส่วนต่างๆ สามารถบรรลุผลถึง ๘๗ % ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมาย ในปฏิบัติการระยะที่ ๒ ผมขอเน้นย้ำให้ดำเนินการในรูปแบบนี้ต่อไป เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่รัฐบาลต้องการจะสื่อให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการทางชุมชนและสังคม ก็สามารถทำได้ ผมได้ฝากกับกระทรวงมหาดไทยไปว่า หากได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประชาคมหมู่บ้านในเชิงคุณภาพทั่วทั้งประเทศ ในทุกอำเภอ เรามักจะนำผู้เสพเข้าบำบัดในรูปแบบนี้ ได้มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ในปีหน้า

ในด้าน การบังคับบำบัดผู้เสพ และ การดำเนินการต่อการค้ายาเสพติดในเรือนจำ ทั้ง ๒ ส่วนนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง มีผลงานที่ปรากฏมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ผมขอฝากให้ดำเนินการต่อเนื่องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการบังคับบำบัดผู้เสพ ฝากให้เร่งรัดแก้ไขเฉพาะในจังหวัดที่มีความแออัดของระบบนี้

๔. ปฏิบัติการ ระยะที่ ๒ นี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ถือเป็นจุดสำคัญในการแก้-ชนะในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ให้อำเภอ เป็นกลไกประสานการปฏิบัติในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น จะต้องสร้างความพร้อมให้อำเภออย่างเต็มที่ ทั้งในด้าน บุคคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ขอให้ทุกหน่วยที่มีงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กับอำเภอมากยิ่งขึ้น จนสามารถปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญใน ๒๔๕ อำเภอที่เป็นเป้าหมายมุ่งเน้นในปี

ให้หมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล เป็นหน่วยในการแก้ไขปัญหาระดับล่างสุด ภายใต้แนวความคิด ชัยชนะอยู่ที่หมู่บ้าน/ชุมชนและตำบล จะต้องทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง มีระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดี จากการที่ผมได้ดูงานในหลายพื้นที่ เช่น อำเภอจุน จ.พะเยา ได้มีการใช้บทบาทของชุด ชรบ.หมู่บ้าน ใช้บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม พรบ.ปกครองท้องถิ่น เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเฝ้าระวังผู้ค้า-ผู้เสพในพื้นที่ ขอให้กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน

๕. ท่านทั้งหลายคงทราบอยู่แล้วว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาต่อเนื่อง การแก้ไข ปัญหาจึงไม่ได้จบสิ้นตามห้วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติของราชการ ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำ นโยบายนี้อย่างชัดเจน บรรดาเป้าหมายบุคคล พื้นที่ที่ได้ดำเนินการมาแล้วตามรัฐต่างๆ ในช่วงปฏิบัติการที่ผ่านมา ขอให้ดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ในกิจกรรมที่มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่น

ผู้เสพที่ผ่านการบำบัดรักษามาแล้ว ให้มีระบบติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ต่อเนื่องต่อไป อย่าปล่อยทิ้งไว้ โดยคิดว่า ได้บำบัดบรรลุตามเป้าหมายแล้ว เพราะถ้าไม่มีระบบต่อเนื่อง ก็อาจกลับมามีพฤติกรรมซ้ำอีก ไม่จบสิ้น

หมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นเป้าหมายดำเนินการ ๑๕,๐๐๐ แห่ง ในปฏิบัติการที่แล้ว ก็เช่นเดียวกัน ต้องสร้างกิจกรรมยั่งยืน ต่อเนื่อง หมู่บ้าน/ชุมชนใด ปลอดภัยผู้ค้า-ผู้เสพ แล้ว ก็สร้างความยั่งยืนของการเฝ้าระวัง หมู่บ้าน/ชุมชนใด ยังมีผู้ค้า-ผู้เสพยาอยู่ ก็ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้เป็นความเร่งด่วนลำดับแรก

และ ที่สำคัญที่สุด โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นโครงการที่น้อมนำความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างกลมกลืน ในนามของรัฐบาล ให้มีความสำคัญในโครงการนี้อย่างเต็มที่ ด้วยความจงรักภักดีสูงสุด ขอให้ทุกจังหวัดมีแผนงาน การปฏิบัติ สร้างความพร้อม ตั้งแต่ต้นปี และนำเอาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ที่ จ.อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยในปฏิบัติการครั้งใหม่นี้ รัฐบาลจะดำเนินการในโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

นอกจากนี้ ในส่วนของ โรงเรียน ครอบครัว สังคม ก็ให้ใช้หลักการต่อเนื่อง ต่อยอดกิจกรรมเช่นเดียวกัน

๖. ท่านนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำหลายครั้งว่า ผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการปฏิบัติยุทธศาสตร์ ๕ รัฐป้องกัน จะต้องอาศัยพลังชุมชน-พลังทางสังคมทุกภาคส่วน ลำพังแต่พลังของราชการ ไม่มีหนทางที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติการ ระยะที่ ๒ นี้ จึงเป็นครั้งแรก ที่อยากให้ทุกจังหวัด และอำเภอที่มีความพร้อม ได้จัดตั้งกลไกของภาคประชาชน-ประชาสังคม เป็นกลไกคู่ขนานกับกลไก ศตส.จ. เพื่อใช้ศักยภาพของภาคประชาสังคม แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และอำเภอที่มีความพร้อม ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์นี้อย่างจริงจังด้วย โดย สนับสนุน ส่งเสริมภาคประชาชน-ประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง